

## PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI Ở SƠN LA THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

**Nguyễn Thị Thùy Linh**  
Trường Đại học Tây Bắc

*Tóm tắt:* Trong một thời gian dài, nhận thức của chúng ta về bản chất và vai trò của các hợp tác xã trong nông nghiệp chưa đúng, dẫn tới cách làm chưa phù hợp với quy luật phát triển của hợp tác xã. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã còn hạn chế. Trước yêu cầu đẩy mạnh hoạt động và hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp, cần thành lập và vận hành các hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La cũng đã có những chủ trương đúng đắn trong phát triển kinh tế nông nghiệp; có nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX, từ đó có hướng đi thích hợp trong việc phát triển loại hình kinh tế này trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay

*Từ khóa:* Phát triển, hợp tác xã nông nghiệp, luật hợp tác xã năm 2012

### 1. Mở đầu

Hợp tác xã (HTX) kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên. Thực tế thành lập và vận hành các HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 ở nhiều địa phương đã chứng minh các HTX này đã thực sự giúp các hộ xã viên sản xuất - kinh doanh hiệu quả hơn hẳn, đặc biệt là quy hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Tại Sơn La, qua một thời gian thực hiện sự chuyển đổi và vận hành các HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (gọi tắt là các HTX kiểu mới) đã thu được những thành tựu đáng kể. Các HTX đã thực hiện chuyển đổi, đăng ký kinh doanh, tổ chức lại, bước đầu đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém của HTX kiểu cũ, chất lượng hoạt động dịch vụ được nâng lên, số HTX làm ăn hiệu quả tăng nhanh; hiện tượng HTX sản xuất, kinh doanh thua lỗ giảm dần, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, phù hợp với các quy định của Luật Hợp tác xã. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tỷ lệ lớn HTX chưa rà soát, chuyển đổi hoạt động theo luật định. Việc chuyển đổi HTX kiểu cũ sang hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, nhất là các HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, cần phát triển hơn nữa các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

ở Sơn La theo đúng luật hợp tác xã năm 2012.

### 2. Nội dung

#### 2.1. Bối cảnh ra đời

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, đến nay khu vực kinh tế tập thể ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kinh tế tập thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài. Tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể chậm, thiếu ổn định, còn có những biểu hiện hình thức, xa rời bản chất các nguyên tắc và giá trị hợp tác xã; sự liên kết, hợp tác của các hợp tác xã chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, vai trò của liên hiệp hợp tác xã chưa được phát huy.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bên cạnh những thành tựu, còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập kéo dài, như: Tình trạng được mùa rớt giá; thiếu vốn trong sản xuất; thu nhập của nông dân thấp; sản xuất manh mún, tự phát; việc xuất khẩu nông sản không ổn định về giá cả và sản lượng, bị động trong tiêu thụ sản phẩm, thường bị tư thương ép giá... Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những bất cập kéo dài trong nông nghiệp Việt Nam, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất, đó là sự không tương thích giữa quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất của nông nghiệp với điều kiện kinh tế thị trường hiện nay và hội nhập quốc tế. Bởi đa số hộ nông dân ở nước ta, những đơn vị sản xuất cơ bản trong

nông nghiệp, rất nhỏ về tiềm lực kinh tế, sản xuất đơn lẻ, không tương thích với kinh tế thị trường và hội nhập hiện nay. Do đó, gặp khó khăn trong việc phân tích nhu cầu thị trường; cần vay vốn nhưng không đủ điều kiện vay vốn; thu nhập tăng rất chậm; việc liên kết với doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, việc chứng nhận chất lượng sản phẩm và xuất xứ hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn...

Thực tế đó đòi hỏi người nông dân phải liên kết chặt chẽ với nhau và liên kết với các nhà khoa học, với các doanh nghiệp, với Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Giải pháp cơ bản để giải quyết các mâu thuẫn này chính là thành lập các hợp tác xã kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 và các HTX kiểu mới do nông dân sáng tạo đã ra đời trước năm 2012.

Theo quy định tại Luật HTX năm 2012, cơ cấu tổ chức HTX gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Luật Hợp tác xã năm 2012 đã thể hiện rõ hơn bản chất của hợp tác xã là được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên HTX, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa. Luật bổ sung nguyên tắc kết nạp rộng rãi thành viên đối với HTX và nguyên tắc bình đẳng, gắn kết về kinh tế của thành viên với HTX. Thu nhập của HTX, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, HTX thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với HTX tạo việc làm. Về nghĩa vụ của thành viên, Luật bổ sung thành viên HTX bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX theo hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và HTX.

Khác với mô hình HTX kiểu cũ, HTX kiểu mới hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên. Ngoài ra, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã làm rõ hơn về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước bao gồm 6 danh mục chính sách hỗ trợ; 2 danh mục chính

sách ưu đãi chung cho các loại hình HTX; đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi trên, còn được hưởng thêm 5 mục ưu đãi nữa về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động; tín dụng; vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Kết luận trong toàn Đảng bộ; đồng thời ban hành kế hoạch, kết luận, thành lập tổ công tác chỉ đạo xây dựng Hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 56-KL/TW.

## *2.2. Những kết quả ban đầu trong triển khai mô hình hợp tác xã kiểu mới*

Sau 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị, thành phần kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những chuyển biến tích cực, số lượng HTX chuyển đổi, thành lập mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 tăng lên đáng kể.

Về số lượng các HTX: Qua tổng hợp số liệu khảo sát theo các báo cáo của UBND tỉnh Sơn La từ khi Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành (1.7.2013), tính đến 30.6.2018, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 385 HTX nông nghiệp (323 HTX dịch vụ nông nghiệp, 62 HTX thủy sản). Trong tổng số các HTX thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản có 50% số HTX chủ yếu hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp cho các thành viên; số còn lại hoạt động sản xuất cây trồng, vật nuôi, nhiều HTX nông nghiệp đã đổi mới, ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới vào quá trình sản xuất, chú ý tới nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhiều HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã được tập trung củng cố để nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng dịch vụ cung cấp cho thành viên; mạnh dạn đầu tư vốn, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp; hoạt động sản xuất bước đầu đã gắn kết với thương

mai dịch vụ; phần lớn các HTX có xu hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, tập trung khai thác thế mạnh của tỉnh như: Mô hình HTX sản xuất rau sạch; mô hình HTX trồng hoa công nghệ cao; mô hình HTX chăn nuôi thủy sản; mô hình HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm, mô hình HTX cây ăn quả; tham gia các chương trình khuyến công, khuyến nông, đầu tư sản xuất sạch theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, đăng ký thương hiệu sản phẩm. Qua các hoạt động hỗ trợ hợp tác xã, các hộ thành viên đã từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, tạo ra nhiều mô hình sản xuất đạt giá trị, cho thu nhập cao, góp phần tích cực vào chuyên dịch cơ cấu trong nông nghiệp và thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn ở địa phương, đóng góp đáng kể cho ngân sách của tỉnh, dần trở thành nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, việc thành lập, cách thức tổ chức, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La còn những hạn chế, bất cập. Số lượng HTX thành lập mới tăng lên, nhưng chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao, nhiều HTX hoạt động cầm chừng, hình thức; chưa có nhiều mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX nhưng việc tiếp cận còn khó khăn (vay vốn phát triển sản xuất). Năng lực hoạt động của HTX không đồng đều, trình độ cán bộ quản lý, năng lực điều hành còn nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền, quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX ở một số địa phương, ngành chức năng còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về hiệu quả hoạt động: Qua tổng hợp số liệu khảo sát theo các báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, tính đến 30.6.2018, có 301/385 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, số còn lại là hoạt động kém hiệu quả, trong đó có một số HTX đang chờ giải thể. Tổng số vốn hoạt động của các HTX nông nghiệp ước đạt 180 tỷ đồng, trung bình 0,6 tỷ đồng/HTX. Điều đó cho thấy quy mô vốn của HTX còn nhỏ, nên quy mô hoạt động cũng còn nhiều hạn chế.

### *2.3. Giải pháp phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới*

Từ những khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm đối với các HTX nông nghiệp từ khi triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, để các Hợp tác xã hoạt động thực sự hiệu quả phù hợp với cơ chế thị trường, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của đất nước và đảm bảo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển HTX nông nghiệp trong thời gian tới như sau:

1. Tập trung hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã; đảm bảo các Hợp tác xã hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, hoạt động đúng bản chất của Hợp tác xã kiểu mới

Cấp ủy các cấp cần tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn và hỗ trợ các HTX nâng cao năng lực quản trị, sản xuất, kinh doanh và liên kết tiêu thụ sản phẩm bằng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho các hợp tác xã.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố; qua đó yêu cầu các HTX phải chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và kiên quyết giải thể các HTX hoạt động không đúng Luật (giải thể bắt buộc). Xây dựng chỉ tiêu đánh giá HTX hoạt động có hiệu quả ở xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó hàng năm cần đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX tại địa phương; xây dựng công thông tin điện tử về HTX của tỉnh Sơn La.

2. Hỗ trợ cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thành lập Liên hiệp Hợp tác xã

Các Liên hiệp HTX được thành lập sẽ tạo điều kiện rất lớn cho các HTX sản xuất, kinh

doanh thuận lợi từ yếu tố đầu vào cho đến đầu ra. Vì vậy, cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh các hoạt động tổ chức Hội nghị tuyên truyền sáng lập viên thành lập các Liên hiệp Hợp tác xã như: Liên hiệp hợp tác xã Thủy sản tại huyện Quỳnh Nhai; Liên hiệp HTX Thủy sản Sông Đà; Liên hiệp Hợp tác xã Rau, củ, quả và Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND các cấp cần tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, chính sách; hỗ trợ về thủ tục pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy việc thành lập.

3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Chính phủ và của tỉnh Sơn La, đồng thời tiếp tục rà soát, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển HTX đến năm 2020

Thực hiện tốt Chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2261/QĐ-TTg; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; Thực hiện tốt Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh Sơn La về ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Sơn La về Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

4. Tập trung rà soát và hoàn thiện các quy hoạch liên quan đến phát triển các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn và phát triển Hợp tác xã

Cần hoàn thiện các quy hoạch của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển HTX như: Quy hoạch Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; Quy hoạch Phát triển vùng nguyên liệu mây, tre tỉnh Sơn La đến

năm 2020; Quy hoạch Cánh đồng lớn một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Sơn La; Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Rà soát, bổ sung quy hoạch vùng trồng cà phê tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch bãi cá đê, bãi sinh vật thủy sản còn non thuộc hồ chứa thủy điện Sơn La giai đoạn 2015 - 2020; Rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển cây Mắc Ca trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch hạ tầng thủy sản.

5. Tổ chức các diễn đàn, động viên và tạo điều kiện cho các HTX tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp

Quan tâm tổ chức hội thảo khoa học về phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là tổ chức các hội nghị chuyên đề về phát triển HTX cây ăn quả; HTX thủy sản; HTX rau, củ, quả; Hội thảo về ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp ... Tổ chức các hội chợ trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện cho các HTX tham gia siêu thị, chợ đầu mối, hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh cũng như nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của HTX. Tổ chức Hội nghị biểu dương các HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh; nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các HTX được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm giàu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong thời gian qua, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp hỗ trợ xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường cho các HTX trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất triển khai 15 gian hàng tại các phiên chợ, hội chợ. Trong đó:

Tham gia 9 gian hàng tại phiên chợ tổ chức tại 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; tham gia 04 gian hàng tại Hội chợ thương mại du lịch thủy sản Cát Bà 2017 - Hải Phòng; 02

gian hàng tại Lễ hội văn hóa ẩm thực, giải trí quốc tế Pood fest 2017 - Royal City; đã Hỗ trợ Công ty Cổ phần Cà phê Sơn La giới thiệu sản phẩm Cà phê Sơn La tại hội chợ do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tại Công viên Thống Nhất đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 21/4/2017...

6. Hỗ trợ các HTX sản xuất sạch, sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung hỗ trợ các HTX thực hiện quy trình sản xuất an toàn thực phẩm: Tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã với nhiều sản phẩm nông nghiệp được cấp chứng nhận Vietgap về an toàn thực phẩm; xây dựng quy trình, tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (tiêu chuẩn quốc tế) cho sản phẩm quả Chanh Leo. Tạo điều kiện cho các Công ty thực phẩm (như IFOOD) thuê đất sản xuất tại một số địa phương như Mộc Châu, Mai Sơn... Qua đó thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm rau, quả các loại vào tiêu thụ tại thị trường nước ngoài như Hàn Quốc với giá trị cao.

Hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như: Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel kết hợp với bón phân hòa tan đối với cây cà phê và cây chè; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ghép cây ăn quả để phát triển trên đất dốc, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ để các HTX, hộ gia đình cải tạo vườn tạp đối với tất cả hộ gia đình trong toàn tỉnh có vườn tạp. Quản lý tốt các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật để có được sản phẩm nông nghiệp sạch.

7. Có cơ chế, chính sách đột phá thu hút các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu hỗ trợ các HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Tỉnh Sơn La cần có cơ chế, chính sách thông thoáng trong lĩnh vực đất đai, miễn thuế trong một thời gian nhất định, hỗ trợ về thủ tục hành chính... nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến liên kết với các hộ dân, các HTX nông nghiệp trên địa bàn trồng và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp với quy mô lớn để tạo điều kiện cho các HTX xây dựng

chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, cụ thể như:

+ Tiếp tục tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Nafood Tây Bắc liên kết với các hợp tác xã trồng cây Chanh Leo tại huyện Mộc Châu chế biến tinh chất Chanh Leo xuất khẩu sang các nước Châu Âu; giúp Công ty mở rộng liên kết với các HTX và hộ gia đình tại huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Phù Yên để trồng thêm loại sản phẩm này.

+ Tiếp tục tạo điều kiện để Tập đoàn TH đầu tư 04 dự án tại huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu: (1) Dự án phát triển các loại giống cây ăn quả và dược liệu; (2) Dự án nhà máy chế biến sản phẩm quả; (3) Dự án phát triển du lịch; (4) dự án rau sạch Organic.

8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong các Hợp tác xã để tăng cường vai trò của Đảng trong xây dựng và phát triển Hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới

Cần tăng cường thúc đẩy việc nghiên cứu thành lập các chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong HTX như công đoàn, đoàn thanh niên... nhằm động viên, khích lệ, tăng trách nhiệm ràng buộc của thành viên, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho các thành viên HTX.

### 3. Kết luận

Với Luật HTX năm 2012 và các HTX kiểu mới, nông dân Việt Nam nói chung và nông dân tỉnh Sơn La nói riêng đang có cơ hội chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn của nông nghiệp nước nhà. Với Luật HTX năm 2012, nhận thức của chúng ta về hợp tác xã nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng đã thay đổi căn bản, phù hợp với nhận thức chung về quy luật phát triển HTX trên thế giới.

Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia HTX; có chính sách cụ thể hơn nữa trong việc hỗ trợ các HTX tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi; tiếp tục các hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản cho các HTX. Như vậy sẽ góp phần rất lớn trong vấn đề giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, đóng góp cho sự phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh. Sớm

đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra qua các kỳ đại hội.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, HN 2016;
- [2]. Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”;
- [3]. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV;
- [4]. Kết luận 947 - KL/TU ngày 23.8.2013 Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
- [5]. Thông báo 343-TB/TU ngày 25.4.2016, Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- [6]. Thông báo 673-TB/TU ngày 17.02.2017, Thông báo về một số nội dung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- [7]. Báo cáo 319/BC-UBND ngày 27.6.2017 của UBND tỉnh Sơn La, Báo cáo sơ kết thi thành Luật HTX năm 2012 đến 31.12.2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- [8]. Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 23.4.2018 của UBND tỉnh Sơn La, báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- [9]. Báo cáo số 372/BC-UBND ngày 28.7.2018 của UBND tỉnh Sơn La, báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- [10]. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, Những HTX kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 – 2016, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, HN, 2017.

## DEVELOPING NEW TYPE OF AGRICULTURE COOPERATIVE IN SON LA UNDER THE COOPERATIVE LAW OF 2012

**Nguyen Thi Thuy Linh**  
*Tay Bac University*

**Abstract:** *For a long time, our understanding of the nature and role of cooperatives in agriculture was not right, leading to practices that were not in line with the cooperative development rule. Therefore, the operational efficiency of cooperatives is limited. In order to promote the operation and efficiency of agricultural cooperatives, it is necessary to establish and operate new cooperatives under the Law on Cooperatives of 2012. The Party Committee, People’s Council and People’s Committee of Son La province have the guidelines in developing agricultural economy; have a fully aware of the role of the collective economy which the core is the cooperative. From that, there are appropriate directions in developing this type of economy in the province in the current period.*

**Keywords:** *Development, agricultural cooperatives, 2012 cooperative law*

---

Ngày nhận bài: 21/10/2019 . Ngày nhận đăng: 15/01/2020

Liên lạc: Nguyễn Thị Thùy Linh; e-mail: thuylinhlct87@gmail.com